



แนวทางการปฏิบัติงาน



นายธนวรรธ วัชโสภ

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการ ภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการ ภาคและ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ และข้อ ๑๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ กศจ. มอบหมาย และขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ประสานและ สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา และเป็นกลุ่มงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้จัดทำ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในมาตรฐานตำแหน่ง ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบ Framework สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุตามมาตรฐานตำแหน่งและเป็นไปตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำ

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

สารบัญ

กรอบงาน (Framework)	๑
ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ	๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	๓

กรอบงาน (Framework) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

๑	๒	๓	๔	๕
กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ	กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล	กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์	กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
<p>๑) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ</p> <p>๒) งานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการจัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและ แผนการตรวจราชการของกระทรวง</p> <p>๓) งานสั่งการ กำกับดูแลเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๔) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ</p> <p>๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑) งานขับเคลื่อนประสานงานเร่งรัดกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา</p> <p>๒) งานส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก ระดับและทุกประเภทรวมทั้งติดตามและ ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา</p> <p>๓) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล</p> <p>๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>๒) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา</p> <p>๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑) งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย</p> <p>๒) งานจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด</p> <p>๓) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์</p> <p>๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑) งานส่งเสริมและพัฒนา หลักสูตร</p> <p>๒) งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ กระบวนการเรียนรู้</p> <p>๓) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต</p> <p>๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย</p>



งานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา



ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ



งานขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา



งานศึกษาวิจัยผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา



ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



๑. งานขับเคลื่อน
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนา
มาตรฐาน และ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

๒. ศึกษาวิจัยผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา



Flow Chart การปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

